



CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62 /TTr-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH TÓM TẮT

Về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tại Thông báo số 4165/TB-TTKQH ngày 14/12/2020 của Tổng Thư ký Quốc hội), Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chuẩn bị nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp sắp tới của Quốc hội khoá XIV.

Chính phủ có Tờ trình Quốc hội số 60/TTr-CP ngày 09/02/2021 về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

I. ĐỀ NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Cơ sở đề xuất

Việc đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của thành phố Hà Nội phù hợp với đặc điểm của thành phố Hà Nội là đô thị loại đặc biệt, là Thủ đô của cả nước, bảo đảm tính liên thông, thống nhất, xuyên suốt của quản lý đô thị. Mặt khác, qua thực tiễn hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 thì việc tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của thành phố Hà Nội nhằm nâng cao vị trí, vai trò của HĐND thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chính quyền đô thị, thí điểm có chế đặc thù về tài chính, ngân sách.

2. Nội dung đề xuất

a) Đối với HĐND thành phố: Tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 19 đại biểu (tăng so với nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 01 đại biểu và tăng so với quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương là 09 đại biểu), trong đó bố trí như sau:

- Lãnh đạo HĐND thành phố gồm 03 người: Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch HĐND Thành phố;

- Đối với 04 Ban HĐND thành phố: mỗi Ban có 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và 01 Ủy viên hoạt động chuyên trách.

b) Đối với HĐND quận, huyện, thị xã và HĐND xã, thị trấn: Thực hiện việc bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

II. Ý KIẾN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nội dung đề xuất của thành phố Hà Nội không làm phát sinh tăng biên chế trong tổng biên chế hành chính của thành phố Hà Nội được cơ quan có thẩm quyền đã giao; không làm tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 là 95 đại biểu), mà chỉ tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, tăng một số chức danh lãnh đạo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 (khi tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì phải giảm số cán bộ, công chức ở các cơ quan của thành phố Hà Nội để bảo đảm tổng biên chế hành chính của thành phố Hà Nội giữ nguyên).

Chính phủ thống nhất với đề xuất của thành phố Hà Nội về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, bổ sung nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026 vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Việc tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi Quốc hội có Nghị quyết chấm dứt việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm sẽ tiến hành tổng kết để đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp.

Chính phủ trân trọng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định./.

CHÍNH PHỦ